

บริการ วิชาการ

การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

อาจารย์ ดร.สุตาภรณ์ พัยคชเรือง ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก



การพัฒนาวิทยากรเครือข่าย

ตามที่ สภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ อาคารนครินทร์ศรี ชั้น 3 สภาการพยาบาล โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลวิชาชีพทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการทั่วประเทศ จาก 5 ภูมิภาค และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาวิทยากรเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล และครั้งที่ 2 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารมหิตลตลอดยศ-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์พยาบาลและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมประชุม จำนวน 72 คน ผลการอบรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดให้แก่พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือมารดาและครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่



การพัฒนาคู่มือและสื่อการสอน

งานสำคัญที่มีการดำเนินงานในลำดับต่อไปคือการจัดทำชุดคู่มือและสื่อการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ได้นำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประชุมคณะผู้จัดทำคู่มือและสื่อการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เขียวพิเชษฐ เป็นประธาน มีอาจารย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 5 ภูมิภาค รวมจำนวน 19 คน มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวิพากษ์

ได้มีการประชุม 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ที่สภาการพยาบาล การประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.ทัศนาศูญา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.พองคำ ดิลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 และครั้งที่ 3 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการวิพากษ์คู่มือและสื่อการสอนร่วมกัน ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ แพทย์หญิงยุพยง แห่งชวนิช และ แพทย์หญิงนิพรพรรณ วรมงคล ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของคู่มือและสื่อการสอน ก่อนนำไปปรับแก้และประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 และได้มีการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เพื่อวางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่จัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพใน 5 ภูมิภาค

เมื่อมีความพร้อมทั้งวิทยากรและสื่อการสอน จึงได้มีการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 1 ในทั้ง 5 ภูมิภาค โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด อ่างทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมอบรมภูมิภาคละประมาณ 100-130 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งหมดประมาณ 600 คน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ในการอบรมครั้งที่ 1 นี้ ได้มีตัวแทนกรรมการโครงการจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการอบรมฯ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมทบทวนการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการอบรมครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2558



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้เป็นแกนนำในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากเขตบริการสุขภาพที่ 4 จังหวัด สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นครนายก และ นนทบุรี รวม 125 คน การอบรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมอบรมพึงพอใจและมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จต่อไป